

## ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) ประจำโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

นำเสนอเมื่อ : 9 พ.ค. 2567

ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) ประจำโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

ด้วย คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ได้มีประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2567 รายละเอียดปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามประกาศของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งประกาศดังกล่าว ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ และดำเนินการตามประกาศอย่างเคร่งครัด

**ด่วนที่สุด**

ที่ ศธ ๐๔๑๘๘/ว.๓๕๗



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

✓

พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ได้มีประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามประกาศของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งประกาศดังกล่าวให้โรงเรียนในสังกัดทราบและดำเนินการตามประกาศอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริ กังคณินท์)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๑๙๕๕

“เรียนดี มีความสุข”

[ดาวน์โหลดไฟล์แนบ](#)

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน